

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
PHÂN VIỆN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

TÀI LIỆU HỘI THẢO

**ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC TẠI CÁC TỈNH KHU VỰC
MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN**

LƯU HÀNH NỘI BỘ

Thừa Thiên Huế, tháng 12 năm 2020

9	CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY <i>ThS Đào Văn Quang Trưởng phòng QLĐT và NCKH</i>	77
CHỦ ĐỀ 2		
THỂ CHẾ QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TẠI CÁC TỈNH KHU VỰC MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN		
1	NHỮNG THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CỦA PHÂN VIỆN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TẠI THÀNH PHỐ HUẾ TRONG BỐI CẢNH TỰ CHỦ TÀI CHÍNH <i>TS. Ngô Văn Trán, Giảng viên cao cấp, Nguyên Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Huế</i>	86
2	MÔ HÌNH GIÁO DỤC MỞ ĐÓI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÂN VIỆN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TẠI THÀNH PHỐ HUẾ <i>PGS.TS. Nguyễn Văn Hoà, Đại học Huế ThS. Nguyễn Lê Trung Thành, Đại học Huế</i>	92
3	THÁCH THỨC CỦA ỨNG DỤNG CNTT-TT TRONG GIÁO DỤC VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG CNTT-TT TRONG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TẠI PHÂN VIỆN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TẠI THÀNH PHỐ HUẾ <i>ThS. Nguyễn Đình Quý, Giảng viên Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức</i>	100
4	“XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU PHÂN VIỆN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TẠI THÀNH PHỐ HUẾ TỪ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG XU THẾ HIỆN NAY” <i>ThS. Phan Nguyễn Cẩm Tú, Giảng viên Bộ môn QLNN về ngành và lĩnh vực</i>	108
5	CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI TỈNH KON TUM <i>Ths. Nguyễn Thị Ngân</i>	121
CHỦ ĐỀ 3		
XÂY DỰNG CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA PHÂN VIỆN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TẠI THÀNH PHỐ HUẾ VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ TÀI KHU VỰC MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG		
1	PHÂN CÔNG VÀ PHỐI HỢP TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC <i>ThS. Lê Văn Mão Phó trưởng Bộ môn Pháp luật, Hành chính và Tổ chức</i>	129
2	XÂY DỰNG CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA PHÂN VIỆN HỌC VIỆN	

MÔ HÌNH GIÁO DỤC MỞ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÂN VIỆN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

PGS.TS. Nguyễn Văn Hoà, Đại học Huế
ThS. Nguyễn Lê Trung Thành, Đại học Huế

Tóm tắt: Mô hình giáo dục mở là mô hình có một cấu trúc hệ thống và cơ chế hoạt động được thiết lập hợp lý, đem lại nhiều cơ hội đầu vào và đầu ra, trong đó các bộ phận và tầng - bậc liên thông với nhau một cách linh hoạt, mềm dẻo. Mô hình và cơ chế giáo dục mở sẽ giúp Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế khắc phục được những bất cập của mô hình và cơ chế giáo dục truyền thống và là cơ hội để Phân viện khẳng định vị thế, thương hiệu và hình ảnh của mình.

Từ khoá: mô hình giáo dục mở, cơ chế giáo dục mở

1. Đặt vấn đề

Thực hiện mô hình giáo dục mở tại các tỉnh Khu vực miền Trung và Tây nguyên, trong đó lấy việc tạo cơ hội cho mọi người được học tập suốt đời theo nhu cầu của xã hội là chủ yếu. Đây chính là sự lựa chọn tất yếu phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tế của Phân viện Học viện Hành Chính Quốc gia tại thành phố Huế, là phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ mới.

2. Nội dung

2.1. Mô hình giáo dục mở

Khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng cùng với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã tác động mạnh mẽ đến giáo dục và đào tạo. Giáo dục và đào tạo phải đổi mới theo hướng mở. Đó cũng chính là yêu cầu tất yếu khách quan của sự phát triển của lực lượng sản xuất, đặc biệt là nguồn nhân lực - yếu tố quyết định nhất trong lực lượng sản xuất phải không ngừng gia tăng hàm lượng chất xám; phải không ngừng đổi mới và sáng tạo. Tri thức con người không phải tự nhiên mà có, mà phải thông qua giáo dục và đào tạo mới có được. Do đó, để thích ứng với sự phát triển của lực lượng sản xuất - nền tảng vật chất kỹ thuật của xã hội thì con người phải học tập và không phải chỉ học tập một lần có thể yên tâm làm việc và sống tốt cả cuộc đời; trái lại,